



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
Phra Nakhon Si Ayutthaya Provincial Health Office

## สรุปการประชุมและข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข(PHEOC)

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ครั้งที่ ๒๕/ ๒๕๖๔ วันจันทร์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๓๐ น. เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุมโทรจาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้บัญชาการเหตุการณ์

นายแพทย์พีระ อาริรัตน์

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

มติที่ประชุม: PHEOC สสจ.

ประเด็น/ ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ดำเนินการ
๑. หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรครายงานสถานการณ์โควิด-19 ที่ต้องเฝ้าระวัง ดังนี้ - ผู้ป่วยอายุ ๑๔ ปี อาศัยอยู่ในจังหวัดปทุมธานี (พ่อแม่ชายของอยู่ในตลาดพรพัฒน์) ผู้ป่วยเรียนอยู่ที่โรงเรียนอิสลาม มีนักเรียนประมาณ ๒,๐๐๐ คน ผู้ป่วยมาโรงเรียนครั้งสุดท้ายวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ พันระยะเฝ้าระวัง (นับจากวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ไปอีก ๑๔ วัน คือ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔) - ผู้ป่วยกลับจากต่างประเทศ ตรวจพบเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ รักษาตัวอยู่ใน รพ. แล้ว ๑๐ วัน กลับมาพักที่บ้าน ต.สามบัณฑิต อ.อุทัย ควรให้เจ้าหน้าที่ทำความเข้าใจกับประชาชนให้เข้าใจในเรื่องการติดต่อ หากชุมชนยังไม่สบายใจให้ทำการตรวจหาเชื้อได้ และ ให้ตรวจ Antibody ร่วมด้วย	ทุกกลุ่มภารกิจรับทราบ
๒. เวชภัณฑ์ ยังคงสามารถใช้ได้ประมาณ ๑ เดือน ส่วนแอลกอฮอล์จะมีหน่วยงานในจังหวัด ขอสนับสนุนอยู่บ่อยๆ จึงให้กลุ่มงานคุ้มครองฯ ทำหนังสือขอรับการสนับสนุนจากบริษัทในพื้นที่ต่อไป ส่วนยา Duranavir/ Ritronavir/ Chloroquin phosphste/ Lopinavia ทั้ง 4 ชนิดที่จัดหาซื้อไว้ใช้ จะหมดอายุในปีหน้า ให้ตรวจสอบและมอบให้กับรพ.พระนครศรีอยุธยา และ รพช.นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป	Logistic ดำเนินการ
๓. หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ รายงานการรักษาของผู้ป่วยโควิด-19 ขณะนี้มีผู้ป่วยรักษาตัว ๓ ราย ที่ รพ.พระนครศรีอยุธยา รพ.ธรรมศาสตร์ รพ.การุณเวช แห่งละ ๑ ราย เรื่องการเบิกจ่ายค่าเสียหายสำหรับผู้ที่มาปฏิบัติงานที่ Cohort Ward ให้ใช้หลักฐานการเบิกจ่าย คือ คำสั่งให้มาปฏิบัติงานที่ Cohort Ward ของ สสจ. และใบเซ็นชื่อเมื่อมาปฏิบัติงาน ทั้งนี้ให้หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ รวบรวมส่งให้กับการเงิน เพื่อเตรียมเบิกจ่ายเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณ	กลุ่มภารกิจ Operate รับทราบดำเนินการ
๔. การให้สุ่มตรวจหาเชื้อในกลุ่มพ่อค้า แม่ค้า ในตลาดสด จำนวน ๕-๘ ราย อาจตรวจมากกว่าที่กำหนดได้ ขึ้นอยู่กับกลุ่มเสี่ยงและสภาพตลาดที่มีความเสี่ยง เช่น มีแม่ค้าเกี่ยวข้องกับตลาดพรพัฒน์ ตลาดไท ตลาดสี่มุมเมือง ตลาดอ่างทอง โดยส่งตรวจที่ รพ.พระนครศรีอยุธยา และ เบิกจาก สปสช.	กลุ่มภารกิจ Operate รับทราบดำเนินการ

ปิดการประชุม ๑๖.๒๐ น.

นางพิมพ์พร เชื้อบางแก้ว สรุปประเด็นจากการประชุม

นางวลีย์ ไกรพจน์

ตรวจสอบรายงานการประชุม